



บริษัท 365 เดย์ ทริป จำกัด

License No. 11/06229



1125 หมู่บ้านรามอินทราวิเศษณ์ ซอยรามอินทรา 67 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

www.365daystrip.com email: joy.3635@gmail.com msn: goi_koy1986@hotmail.com

TEL: 02-945-7005-6, 02-945-7281-2 FAX: 02-945-8122 HOTLINES : 098-323-6428

CATHAY PACIFIC
BT-HKG10_CX
4 วัน | 3 คืน

**ซินไฟว์ก้า
เที่ยวไม่เหนียว**

มหัศจรรย์

HONG KONG

27,999.-

ราคา

เดินทาง 27-30 ก.ค. 66

วัดเซกตงมิว

เจ้าแม่กวนอิม

เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ชิมเมอร์เชลลด์ทั้งเกาะ!

นั่งกระเช้ามองปิง สักการะพระใหญ่เทียนถาน

เมนูพิเศษ! อาหารทะเล LEI YUE MUN

อาหารไป-กลับบนเครื่อง

★★★★
พักรูแรมดี 4 ดาว

บินหรู Full Service

โปรแกรมการเดินทาง 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค



BKK	→	HKG
เที่ยวบิน	ออก	ถึง
CX700	08.00	12.10

HKG	→	BKK
เที่ยวบิน	ออก	ถึง
CX751	14.25	16.30

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเซ็กแลปก๊อก • เกาะลันตา • สถานีตุงซุง กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง • ซิตีเกทเอ๊าท์เล็ท

🕒 (-/กลางวัน/เย็น)

05.00 น. พร้อมกันที่ **สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค** โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

หมายเหตุ

เนื่องจากตัวเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ **Random** ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกับ และไม่สามารถเลือกช่องที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

08.00 น. ออกเดินทางสู่ **ประเทศฮ่องกง** โดย **เที่ยวบินที่ CX700**

12.10 น. เดินทางถึง **สนามบินเซ็กแลปก๊อก ประเทศฮ่องกง** (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นจึงผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

กลางวัน 🕒 **บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**

นำท่านเดินทางสู่ สถานีตุงซุง เพื่อขึ้น **กระเช้าลอยฟ้านองปิง** พาท่านขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิงที่อยู่บนยอดเขา Muk Yue บนเกาะลันเตาชมวิวมุมกว้าง 360 องศาของท้องฟ้า พื้นดินและท้องทะเลตลอดระยะทางทั้งหมด 5.7 กิโลเมตร



นมัสการ **พระใหญ่นองปิง หรือ พระใหญ่เทียนถาน** มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์

หนัก 250 ตันสูง 34 เมตรประดิษฐานบนแท่นบุชามีความสูงเท่ากับตึก 3 ชั้นออกแบบตามฐานโครงสร้างของหอฟ้าเทียนถานในปักกิ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปีและด้านล่างประดับด้วยรูปปั้นเทพธิดาทั้ง 6 ที่กำลังถวายนดอกไม้รูปเทียนโคมไฟผลไม้และดนตรีตามความเชื่อของนิกายมหายานประดิษฐานอยู่รอบๆ บริเวณฐานองค์พระนำท่านขอพร **พระใหญ่เทียนถาน ณ อธิษฐาน** ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานการเงินเนื่องจากองค์พระเป็นปรากฏ์ประทานพรเชื่อกันว่า.. **ใครได้ไปขอพรพระใหญ่แห่งวัดโปหลินแล้วชีวิตจะมีแต่**

ความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน.. หากสัมฤทธิ์ผลก็มาจุดรูปขอบคุณไม่ต้องมาแก้บน ไม่ต้องเอาอะไรมาถวายองค์พระใหญ่แค่เดินทางกลับมาขอบคุณก็พอแล้วในบริเวณนี้ยังมีสัตว์เทพเจ้าในตำนานของจีนหงส์เต่ามังกรและกิเลนตามความเชื่อบางคนก็จะมาอธิษฐานขอพรเพื่อให้โชคดี

วิธีการไหว้ขอพรพระใหญ่ที่ถูกวิธี

- ๑ ขอพรที่จุดประธานพร “จุดรับพรจากองค์พระใหญ่” ณ ลานอธิษฐาน
- ๑ ให้ไปยืนตรงกลางบริเวณฐานวงกลม และจะมีวงกลมเล็กๆ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดขอพรที่ดีที่สุด
- ๑ ยกมือไหว้มองไปหาพระใหญ่ บอกชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี ที่มาไหว้ท่าน และตั้งจิตอธิษฐานขอพร
- ๑ ขอพรเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ และปรบมือ 3 ครั้ง หากมีเสียงสะท้อนกลับมาว่ากันว่าคำขอนั้นจะสมความปรารถนา

อิสระณบริเวณ **หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง** ที่เที่ยวชมร้านค้าร้านอาหารบริเวณหมู่บ้านจำลองแห่งนี้ พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว หรือเดินหาของอร่อยๆ กินก็มีให้เลือกมากมายโดยเฉพาะขนมหวานขึ้นชื่อ “บัวลอยหยินหยาง” บัวลอยที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างงาดำ (สีดำ) กับกะทิ (สีขาว) มาถึงแล้วต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

จากนั้น

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย **ซีดีเกท เอ้าท์เลท** เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายรวมทั้งรองเท้ากีฬาหลายยี่ห้อและชั้นใต้ดินจะมีซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ให้ได้เลือกซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือว่าผลไม้สดๆจับจ่ายกันได้อย่างจุใจ

เย็น

๑๐ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู Lei Yu Mun

จากนั้น

พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

๑๐ (เช้า/-/-)

เช้า

๑๐ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ผจญภัยใน **สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์** สวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดิสนีย์ ในวัยเด็กที่คุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จะแบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ



- Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
- Tomorrowland เป็นโซนเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต
- Fantasyland เป็นเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดความสูง
- Adventureland เป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งทั้งหมด
- Toy Story Land เป็นโซนของเครื่องเล่นที่เป็นธีมการ์ตูนเรื่อง Toy Story โดยเฉพาะ
- Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ
- Mystic Point เป็นโซนของเรื่องราวลึกลับ
- Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์

นอกจากนี้ ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworks ที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการจุดพลุ และโชว์ม่านน้ำสุดอลังการ มีเพลงเปิดบรรเลงและเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของทุกๆ วัน และการแสดงโชว์ “Festival of The Lion King” ละครเวทีจากตัวการ์ตูนในเรื่อง The Lion King

****อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ****

จากนั้น

พักที่ **METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI WAN HOTEL** หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

วัดตอเรือพิศ • เจ้าแม่กวนอิม ธิพัลส์เบย์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมสองห้า • วัดห้วงไถชิน • วัดเขกงหมิว • ย่านจิมซาจุ่ย

☉(เช้า/กลางวัน/-)

เช้า

☉ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

ข้ามฝั่งไปยังเกาะฮ่องกงเพื่อขึ้นสู่ยอดเขา **วิกตอเรียพิก** (โดยรถไค้ช) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทิ้งกับความสวยงาม พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว **วิกตอเรีย พ้อยท์** ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้า และอาคารต่างๆ ที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นจุดชมความงามของเมืองจุดหนึ่งที่ได้รับคามนิยมกันมาก สามารถมองเห็นภาพพาโนรามาของเมืองฮ่องกงได้ และมองเห็นวิวเมืองด้านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแต่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีกด้วย

นำท่านสู่ **หาดทรายรีพัลส์เบย์** ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการ **เดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้ายและออกด้วยเท้าขวา** เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกงและคนจีนบอกว่าการคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกาซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ **ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด** เพื่อให้มีแต่ความโชคดี นำท่านสักการะขอพร **เจ้าแม่กวนอิม** เป็นองค์แรก คนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ โดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่กวนอิมบริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกงมีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า.. **ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวังสมความปรารถนาทุกประการ..**



ไหว้ขอพร **เจ้าแม่ทับทิม** เป็นองค์ที่สอง เพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทาง และไหว้ขอพรโชคลาภจาก **เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย** เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภและความมั่งมีเงินทองความร่ำรวย หรือถ้าหากจะขอลูกให้ขอลูกจาก **พระสังกัจจายน์** หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้าหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้ายนำท่าน **ข้ามสะพานต่ออายุ** เชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้าข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับ **เทพเจ้าแห่งความรัก** ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำพร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรัก ปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก **ศาลาแปดทิศ** ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

นำทุกท่านเดินทางไปยัง **วัดเจ้าแม่กวนอิมของฮำ** หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง “**พิธีเยี่ยมเงินเจ้าแม่กวนอิม**” คงเป็นหนึ่งในพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้น วัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยม เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิต โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “**วันเปิดทรัพย์**” นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดีในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกัน เพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีนนั่นเอง แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวงให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจ เพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง



เดินทางไปยัง **วัดหวังต้าเซียน** วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ตัวอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่า **..พระหวังต้าเซียนมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ..** นำท่านสักการะ **องค์หวังต้าเซียน** บริเวณลานหน้าวิหารหวังต้าเซียน มีชื่อเสียงด้านการขอพรด้านด้านสุขภาพ ที่ลานด้านในวัดจะมีแท่นสีแดงให้นั่งคุกเข่ากราบไหว้และขอพร นอกจากนี้ยังมี **เซียมซี** ของวัดหวังต้าเซียนได้ชื่อว่าแม่นยำมากๆ ในการทำนายอนาคต

**** หากต้องการเข้าห้องลับที่เก็บ 60 ไม้สวยเฉีย “ห้องลับหวังต้าเซียน” (Taisui Yuenchen Hall) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 HK\$ / ท่าน ****

วิธีการไหว้ขอพรองค์หวังต้าเซียนที่ถูกวิธี

- ๑ อันดับแรกไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” หันหน้าออกไปทางหน้าวัด ตั้งสมาธิบอก ฟ้า ดิน บอกชื่อ-นามสกุลที่อยู่ อายุ วัตถุประสงค์ที่มาขอพรกับองค์หวังต้าเซียน และขอให้พรนี้สัมฤทธิ์ผล
- ๑ จากนั้นหันหน้าเข้าวัด ตั้งสมาธิ แล้วขอพร 1 ข้อ ที่เราต้องการมากที่สุด และขอให้กับตัวเองเท่านั้น (โดยส่วนมากมักจะขอเรื่องสุขภาพ)
- ๑ ไม่ต้อง “บน” ว่าถ้าสัมฤทธิ์ผลแล้วจะมาถวายอะไร แคบอกว่า “ถ้าสัมฤทธิ์ผลแล้วจะเดินทางมาขอบคุณด้วยตัวเอง”

และยังเป็นวัดที่ใครหลายคนนิยมมาขอพรกับเทพเจ้า
 ด้ายแดง“เทพเจ้าหยุกโหลว”หรือที่รู้จักกันในนามเทพ
 เจ้าแห่งจันทราหรือ **ผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์ (The Old Man
 from The Moon)**ที่โด่งดังเรื่องการขอเนื้อคู่สุดๆ อีกจุด
 หนึ่งที่ได้รับคามนิยมสำหรับคนโสดที่อยากมีคู่บริเวณ
 รูปปั้น **เทพเจ้าแห่งจันทรา**ซึ่งเชื่อกันว่า..เป็นเทพที่ดลบัล



ดลให้สมหวังในเรื่องความรักด้านข้างมีรูปปั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาผูกด้าย
 แดง เพื่อขอให้พบกับคู่ครองหรือมีความรักที่มั่นคงและยืนยาว..

...เดินไปหีบด้ายแดง ซึ่งจะมีวางอยู่ตรงซุ้มด้านซ้ายมือแล้วก็ทำนิ้วตามในภาพ**ที่สำคัญ...อย่าทำ
 ด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด!!**ส่วนวิธีการขอพรของผู้ชายและผู้หญิงก็จะคล้ายๆกันต่างกันตรงตอนที่
 เดินไปขอพรเท่านั้น...

วิธีขอพรกับเทพเจ้าหยุกโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก) ผู้ผูกด้ายแดง

- **สำหรับผู้หญิง:**ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้งเดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว และอธิษฐานขอคู่เมื่อเสร็จ
 แล้วให้ไหว้ 3 ครั้งแล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าวใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้งโดยที่มือที่ทำเป็นรูปตาม
 ป้ายห้ามคลายเด็ดขาดหลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก
- **สำหรับผู้ชาย:**ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้งเดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าวและอธิษฐานขอคู่เมื่อเสร็จแล้วให้
 ไหว้ 3 ครั้งแล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาวใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้งโดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้าย
 ห้ามคลายเด็ดขาดหลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือกเป็นอันเสร็จขั้นตอน

กลางวัน

๑๐ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

นำท่านเยี่ยมชม**โรงงานจิ๋วเวอร์รี่**ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงโดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแซงมาทำ
 เป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้แหวนกำไลเพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัวในการส่งเสริมดวงชะตาและ
 เสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแซงหมิว และนำท่านชม**ร้านหยก**มีสินค้า
 มากมายเกี่ยวกับหยกอาทิกำไลหยกหรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะอิสระให้ได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
 หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแต่ตัวเอง

ออกเดินทางสู่ **วัดแขกหมา** เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกงเป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนานซึ่งเป็นที่รำลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายรูปและเครื่องบูชาต่างๆเมื่อได้รูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้างเขียนชื่อ-นามสกุล และ วัน/เดือน/ปี ที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบเสเดาะเคราะห์เพื่อทำให้เกิดสิริมงคล ช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไป



วิธีการไหว้ขอพรองค์แขกที่ภู่วี

- ☞ เมื่อได้รับรูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้ว อันดับแรกให้ไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” บริเวณลานกลางวัดแขกเพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไปโดยหันหน้าออกจากวัด บอกชื่อ-นามสกุลที่อยู่อายุและวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้นำรูปไปปักที่กระถาง โดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก
- ☞ เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแขก ตอนอธิษฐานขอพรให้มองหน้าท่านอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
- ☞ ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตาโดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิษฐานแล้วใช้มือหมุนที่กังหัน 3 ครั้งถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดีให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวาถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้ายเมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วตักทองอีก 3 ครั้งดังๆเพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย **ย่านจิมซาจุ่ย** มีร้านขายของทั้งเครื่องหนังเครื่องกีฬาเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยซึ่งตามชอکتักอันซัซซันมากมายนั้นยังมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่อย่าง **OCEAN TERMINAL** ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะเลลุถึงกันได้มีแบรนด์หรูระดับHI-END มากมายให้ได้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นCOACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมายหรือจะไปช้อปปิ้งที่ **K11 Musea** ห้างหรูริมน้ำวิกตอเรียแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของฮ่องกงซึ่งสามารถช้อปปิ้งและชมงานศิลปะที่อยู่ภายในไปพร้อมกัน

เย็น

☞อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

จากนั้น พักที่ METROPARK KOWLOON HOTEL / I CLUB TO KWA WAN HOTEL / DORSETT TSUI
WAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ สนามบินเชกแล้บก็อก • สนามบินสุวรรณภูมิ

๑๐(เช้า/-/-)

เช้า ๑๐ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย โดยหัวหน้าทัวร์จะทำการนัดหมาย
เวลาเดินทางไปยังสนามบิน

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชกแล้บก็อก

14.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ CX751

16.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคาฮ่องกง 4 วัน 3 คืน สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)

วันเดินทาง	ผู้ใหญ่	เด็กมีเตียง	เด็กไม่มีเตียง	พักเดี่ยว
27 - 30กรกฎาคม 2566	27,999	27,999	26,999	6,500

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

** ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในบริการของท่าน **

ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ
วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรา
นี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว

หมายเหตุสำคัญ!เนื่องจากห้องพักของโรงแรมในประเทศฮ่องกงนั้นมีขนาดกะทัดรัดซึ่งห้องพักประเภทTRIPLE ROOM (TRP)
ส่วนใหญ่มักจะเป็น เตียงเดี่ยว +เตียงเสริมสำหรับพัก 3 ท่าน หรือบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักประเภทนี้

** กรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ **

ลูกค้าที่มีเด็กอายุไม่เกิน 3- 11 ปีเดินทางด้วยหากพักกับผู้ปกครองต้องทำการแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการจองพร้อมระบุต้องการพักแบบใด
(เด็กมีเตียง/เด็กไม่มีเตียง) บริษัทฯจะยึดประเภทห้องพักตามใบจองจากบริษัทที่ท่านทำการจองทัวร์มาเท่านั้น
หากมีการแจ้งเปลี่ยนห้องพักในระยะเวลาใกล้วันเดินทางอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือไม่สามารถเปลี่ยนประเภทห้องพักได้

- กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัวหากผู้เดินทางเป็นนักเรียนนักศึกษาครูหมอพยาบาลทหารธุรกิจชายตรง (เครื่องสำอางอาหารเสริมหรืออื่นๆ) และชาวต่างชาติต้องทำการขอราคาใหม่ทุกครั้ง ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงานกรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด
- ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศฮ่องกง (รวมถึงฝั่งมาเก๊าเช่นเงินและजूให้) ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ **โรงงานจิวเวลรี่ร้านหยกร้านยาร้านยางพารา** เป็นต้นซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
- เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้นหากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาลบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน **2,000 HK\$/ลูกทัวร์ 1 ท่าน** หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มเนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
- ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย / หน่วยงานอื่นๆไม่อนุญาตให้ออกเดินทางหรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งฮ่องกงปฏิเสธการเข้าเมืองบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาและจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆหรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยแต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- โปรแกรมโรงแรมและมื้ออาหารอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม



- ตัวเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)
- ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
- น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ชรับ-ส่ง ตามรายการระบุ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
- ภาษีน้ำมัน และภาษีตัวทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง



อัตราค่าบริการไม่รวม



- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อกวน การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม
- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรอง
- ค่าทิปโถดท์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
- ค่าประกันโควิด-19 ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ หากพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศฮ่องกง
- ค่าที่พักในประเทศฮ่องกงสำหรับกักตัว หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
- ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องพัก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)





เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิกตั๋ว

การจองตั๋ว:



ชำระมัดจำ 10,000 บาท

กรุณาจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันที ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณีเจ็บป่วย:

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง



กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน 7 วัน ก่อนเดินทาง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี





เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิกทัวร์

กรณียกเลิก : (จอยกรุป)



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)



ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป)



ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ



ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)



ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวน

บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)



เงื่อนไขอื่นๆ

- สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง **ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง**
- กรณีที่ท่านต้องออกตัวภายใน เช่น ตัวเครื่องบิน ตัวรถทัวร์ ตัวรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
- อัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- เกี่ยวกับ ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)





รายละเอียดเพิ่มเติม

- หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
- ในกรณีถูกปฏิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- หากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
- หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงิน หรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับราคาตัวดังกล่าว
- เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
- ในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำระ เบี้ยกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตรา ป้ายลายการ์ตูน ที่ไม่ใช้การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
- กรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

